

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าต่อเนื่อง หลังมีแรงซื้อคืนดอลลาร์ช่วงสั้น

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่า หลังมีแรงไล่ซื้อดอลลาร์กลับมาช่วงสั้น แต่ดีลเลอร์เชื่อว่า ในระยะต่อไป เงินบาทยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าได้อีก ตามทิศทางสกุลเงินภูมิภาค

*ฟรั้งักสวิสริชชาช่วงบวกในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักลงทุนหันเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย จากความตึงเครียดครั้งใหม่ในตลาดพันธบัตรยุโรปโซน รวมถึงความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

*สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากปัจจัยดังกล่าว ขณะที่เยนทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และตลาดระมัดระวังต่อการแทรกแซงเพื่อสกัดเยน หลังจากที่มีการแสดงความเห็นจากทางการญี่ปุ่น

*มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐที่ระดับ AAA แต่ก็ไม่สามารถคลายความวิตกในตลาดได้ โดยประกาศของมูดีส์ เกิดขึ้นหลังจากสภาองเกรส เห็นชอบแผนการลดยอดขาดดุล ซึ่งจะกรุยทางให้สหรัฐเพิ่มเพดานหนี้ได้

*ตลาดพุ่งความสนใจ ไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอมากขึ้น หลังจากผลการสำรวจภาคการผลิตออกมาแย่เมื่อวันจันทร์ โดยข้อมูลล่าสุด พบว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนมิ.ย.ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี และรายได้ก็แทบไม่เพิ่มขึ้น

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.740 บาท

*09.23 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 29.79/84 จาก 29.74/78 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.80/82 จาก 29.75/76 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.25/26 จาก 77.13 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4182/84 จาก 1.4203 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เข้าน้ำบาทยังอ่อนค่า จริงๆเป็นมาตั้งแต่เย็นวานนี้แล้ว จากที่มีแรงไล่ซื้อดอลลาร์เข้ามา เพราะมองว่าในระยะต่อไป สหรัฐก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการชำระหนี้ และเรื่องเครดิตอยู่ ต้นทุนการเงินก็อาจจะสูงขึ้น คนก็ไล่ซื้อดอลลาร์คืนหนีไปก่อน แต่คิดว่าคงเป็นแค่ช่วงสั้นๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขากล่าวว่า เงินบาทในระยะสั้น อาจจะอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าลงได้ หลังจากหมดปัจจัยเรื่องการปรับเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐไปแล้ว ขณะที่มีแรงไล่ซื้อดอลลาร์เข้ามาในตลาดในช่วงสั้นๆ

แต่แนวโน้มในระยะต่อไป เชื่อว่า บาทยังมีทิศทางที่ดีอยู่ เพราะเศรษฐกิจสหรัฐยังดูไม่ตึงเครียด เมื่อเทียบกับเอเชีย จึงน่าจะเป็นผลบวกต่อสกุลเงินภูมิภาค ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 29.75-29.85

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้